



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 67 ทำหน้าที่เกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ และข่าวสังคมทั่วไป
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะจัดรายการนายกฯ พบประชาชน รายการ “คุยกับเศรษฐา” เทปแรกออกอากาศวันเสาร์

ที่ 22 มิ.ย. 67 เวลา 08.00-08.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD) เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ และต่อไปจะออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน
แต่ก่อนถึงวันเสาร์หน้า! คนไทยต้องลุ้นว่าวันอังคารที่ 18 มิ.ย.นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับการเมืองไทยบ้าง เนื่องจากมีการ “มัด 4 คดีการเมือง” ไว้ในวันเดียวกัน นับแต่คดี 40 สว. ยื่นถอดถอน นายกฯ เศรษฐา, คดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่, คดียุบ-ไม่ยุบพรรคก้าวไกล จากปมหาเสียงแก้กฎหมายมาตรา 112, คดีอัยการนัดส่งฟ้อง ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ กรณี 112 จะนำไปสู่ 4 ล้ม (ล้มเศรษฐา-สว.-ก้าวไกล-ทักษิณ) พาประเทศไปสู่จุดจบหรือไม่? 18 มิ.ย. 67 รู้กัน!
ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้ นายกฯ เศรษฐา-คู่กรณี(สว.) ยื่นบัญชีระบุดหลักฐาน-พยาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 17 มิ.ย. จึงเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายกฎหมายของ นายกฯ เศรษฐา จะส่ง ธรรมนูญจารี อันทันทีศิลป์ เลขฯ คณะรัฐมนตรี และ วิชาญ เครื่องงาม เข้าชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะเป็นรัฐมนตรี ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนกรณี พรรคก้าวไกล ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้ กกต. ยื่นบัญชีระบุดพยาน หลักฐานภายใน 17 มิ.ย. และกำหนดนัดพิจารณาต่อไป 18 มิ.ย. 67
รัฐบาล-คนไทย ละสมหนึ่กันมาตั้งแต่ 9 ปีก่อน เพราะ “จีดีพี” โตรั้งท้ายในอาเซียน มาโดยตลอด ทั้งนี้สินค้าเรือ 16.4 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะ 11.4 ล้านล้านบาท
ผู้นำประเทศ พูดปากเปือก ปากแฉะ! ขอให้ลด “ดอกเบี้ยนโยบาย” ลงบ้าง! เพื่อดอกเบี้ยเงินกู้จะได้ลดลงตาม แค่ 0.25% จะช่วยแบ่งเบาภาระการจ่ายดอกเบี้ยไปได้เยอะ แต่ “แบงก์ชาติ-กนง.” ในยุค เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เห็นว่าดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทย ก็เชิญตามสะดวก! ถ้ายังเห็นว่า “แบงก์พาณิชย์” ู้พู้กันไม่พอ โดยไตรมาส 1/67 แบงก์พาณิชย์ 11 แห่ง โยกกำไรสุทธิรวมกันแค่ 6.39 หมื่นล้านบาทเอง! เพิ่มขึ้น 4.49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สะกิด! สุกิน คลังแสง รมว.กลาโหม ออกระเบียบปฏิบัติ ไปยังทุกเหล่าทัพให้ชัดเจน! ว่าทหารเกณฑ์ได้เงินเดือน+ เบี้ยเลี้ยง รวมแล้วเดือนละเท่าไร? ต้องหักค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? อย่าไปหักเงินกันแบบเลอะเทอะ! ขอลากลับบ้านได้เงินหรือไม่? ห้ามเอาพลทหารไปใช้งานส่วนตัว-ครอบครัว, ห้ามเมียนายทหาร-เมียจำ-เมียนายสิบ ทำธุรกิจในค่ายทหาร เช่น ขายหวยใต้ดิน-ขายประกัน-ขายตรงสินค้ากับพลทหาร เพื่อไม่เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติ! ถ้าหน่วยไหนฝ่าฝืน ก็แดง! ผบ.กองพัน-ผู้การกรม เข้ากรูให้หมด มี 7 บริษัทที่คุณสมบัติผ่าน! เข้าไปยื่นเสนอราคา 17 มิ.ย.นี้ เพื่อซื้อข้าวสารหอมมะลิ อายุ 10 ปี ประมาณ 15,000 ตัน ในโกดังที่ จ.สุรินทร์ เป็นข้าวสารลอตสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าว เมื่อขายข้าวลอตนี้ได้แล้ว ภูมิธรรม เวชยชัย รมว.พาณิชย์ และ “ดีเอสไอ” อย่าลืมเช็กบิล! ขบวนการระบายข้าวสารดี ๆ ไปเป็นข้าวอาหารสัตว์ ยุค รัฐบาล คสช. ปี 58-61 โดยเฉพาะคนระดับ “อธิบดี” ส่งจดหมายปฏิเสธการขายข้าวราคาแพง ๆ อ้างว่าเป็น ข้าวเกรดซี จึงขายกันราคาถูก ๆ ทำให้รัฐเสียหายกว่าแสนล้านบาท ค่าไฟฟ้าแพงจัด! พิชัย นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษา นายกฯ เสนออีกวิธีในการลดราคาค่าไฟฟ้า โดยการควรวาง 3 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ให้เป็นหน่วยงานเดียว แก้ไขการซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดค่าไฟฟ้า แต่ก็ไม่ง่าย เพราะ กฟผ. อยู่กระทรวงพลังงาน ส่วนกฟน.-กฟภ. อยู่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแต่เดิมมีแผนงานจะต้องย้ายไปอยู่กระทรวงพลังงานด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องใช้อำนาจสูงสุดในการควรวางนี้ ซึ่งสามารถทำได้ ทำไปพร้อมกับ การเจรจาแหล่งพลังงานพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ไทย-กัมพูชา น่าจะเสร็จพร้อมกันพอดี ค่าไฟฟ้าจะได้ลดลงพร้อมกันทีเดียว เพิ่มความสามารถแข่งขันของไทยด้วยราคาไฟฟ้าที่ถูกลง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช

พบช.ก. สั่งแต่งตั้งตำรวจน้ำ 5 นาย ตั้งแต่ระดับ “พ.ต.อ.-ส.ต.ท.” มาช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง โดยให้ขาดจากต้นสังกัด เช่นปมของกลางเรือ 3 ลำ บรรทุกน้ำมันเดือนรวมกันกว่า 3 แสนลิตร และลูกเรือ รวม 18 คน ของผู้มีอิทธิพลในจ.ปัตตานี อันตรธานหายไประหว่างทำเทียบเรือตำรวจน้ำลัดทึบ จ.ชลบุรี 555 จับตักกันให้ตักงานนี้มี ระดับเสธ. หรือ แก๊งคนมีสี แถว ๆ นั้น เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่?👉 ช่วยกันปราบโจรคอลเซ็นเตอร์! ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รอง เลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. แจงว่า 13 ก.ค.นี้ จะเป็นวันครบกำหนดการยื่นยันตัวตนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ของแต่ละค่ายมือถือ เพื่อรองรับยับยั้งการใช้บริการโทรศัพท์มือถือในการกระทำผิด หรือสนับสนุนการกระทำ ผิดกฎหมาย หากเลย 13 ก.ค.นี้ไปแล้ว เลขหมายจะถูกระงับบริการ ไม่สามารถโทรออก ส่งข้อความสั้น หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้👉 บทเรียน! โครงการมหากาพย์ “สนามกีฬาภาคตะวันออก” เมืองพัทยา จ.ชลบุรี บนเนื้อที่ 371 ไร่ ความจุขนาด 20,000 ที่นั่ง สร้างมา 15 ปี ยังไม่เสร็จ! วันก่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ออีอีซี) ทหารเรือ ก่อตั้งกวด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ก่อสร้าง โครงการศูนย์กีฬานานาชาติ บนพื้นที่เมืองใหม่ นำอยู่จ.จระเข้ จ.ชลบุรี บนที่ดิน 1,500 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแข่งขันมหกรรมกีฬา-ศูนย์การฝึกซ้อมฯ คิดดูกันให้ดีว่าลงทุนเท่า ไหร่ คุ่มค่าแค่ไหน สร้างเสร็จเมื่อไหร่ ใครจะเข้าไปใช้? ระวังจะเป็นสนามร้าง!👉 ขาติศย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Thailand-U.S.Trade and Investment Conference 2024: Building on a Longstanding Partnership จัดขึ้นเพื่อสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างเครือข่ายสัมพันธ์และการลงทุน พร้อมหารือถึงโอกาส รวมถึงความท้าทายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ณ บีดีเอ็มเอส คอนเน็ค เซ็นเตอร์ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท👉 วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 67 เวลา 08.30 น. กิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิด การสัมมนา “IPMart Connex 2024 : เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น👉

เศรษฐี

40สว.ส่ง'ดิเรกฤทธิ์-สมชาย-ประพันธ์' ลุยคดีถอดถอน'เศรษฐา'

ขึ้นศาลรัฐธรรมนูญเป็นพยาน พท.มั่นใจนายกฯเชื่อชี้แจงได้ 'ทวิ'ปิดใช้รพ.ตร.รองรับ'แม่' ถ้าไม่ได้ประกันตัวคดี.112

“กลุ่ม 40 สว.” เปิดชื่อ 3 สว. “ดิเรกฤทธิ์-สมชาย-ประพันธ์” เป็นพยานคดียื่นถอดถอน “นายกฯเศรษฐา” ปมตั้งรัฐมนตรีลงนาม ด้านเพื่อไทยไว้มั่นใจ สส.แห่ให้กำลังใจ นายกฯเพียงเชื่อชี้แจงได้ ขณะที่ “เทพไท” แนะนำไปไม่รอดก็ให้ยุบสภา ด้านรมว.ยุติธรรม ปิดเตรียมโรงพยาบาลตำรวจไว้ให้ “แม่” หากไม่ได้ประกันตัวในคดี ม.112

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา(สว.) หนึ่งใน 40 สว. ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน

▶▶▶ ต่อ : เศรษฐา - หน้า 10

เศรษฐา

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของกลุ่ม 40 สว.ได้ยื่นหรือยังว่า เราส่งพยานบุคคลไปช่วยชี้แจงเพิ่มเติม ในประเด็นที่อาจจะถูกซักถามรายละเอียดของคำร้องที่ยื่นไป โดยมีตน สว.สมชาย แสวงการ สว.และสว.ประพันธ์ คุณมี สว.

นายดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนวทางให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบข้อมูลในเรื่อง

กฎหมาย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่า นายกฯ ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์หรือไม่ หากมีเจตนาทุจริตก็มีความผิด หรือแม้จะมีเจตนาสุจริตแต่ว่าประมาทเลินเล่อ ทำให้เกิดความเสียหายในการทำหน้าที่ ก็อาจจะทำให้ศาลพิจารณาว่า เป็นความบกพร่องที่จะบ่งชี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต

ชี้เป็นการชี้แจง เพิ่มเติมหลักฐาน นายดิเรกฤทธิ์กล่าวด้วยว่าเรามีข้อคำร้องว่านายกฯรู้ถึงคุณสมบัติ

ที่ไม่สอดคล้องของนายพิชิตหรือไม่ ได้ถามครบหรือไม่ หรือ การนำเสนอรายงานเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เขียนอย่างไร รวมถึงความเห็นของนายกฯ ที่ให้ประกอบไป นี้คือหัวใจให้ศาลรับฟังว่าทีมงานกฎหมายของรัฐบาลได้เสนอชี้แจงข้อกล่าวหาเหล่านี้ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่ และถือเป็นการชี้แจงเพิ่มเติมในหลักฐานและมุมมองของเราเพื่อเป็นโอกาสให้ศาลได้ไต่สวนในห้องพิจารณาคดี

พท.เชื่อนายกฯรอดถอดถอนได้

ด้าน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่มีการจับตามองสถานการณ์ทางการเมือง ในช่วงวันที่ 18 มิ.ย. ในคดี 40 สว. ยื่นถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันหนักแน่นมาโดยตลอดว่า น้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบ ไม่มีแนวคิดที่จะชิงลาออกไปก่อน มีคำตัดสิน หรือ ชิงยุบสภา เป็นธรรมดาของการถูกตรวจสอบเมื่อมีผู้ร้อง ผู้ถูกร้องก็ต้องชี้แจงไป ในส่วนสส.พรรคเพื่อไทย มั่นใจว่านายกรัฐมนตรี จะสามารถชี้แจงได้และจะรอดพ้นจากการถูกร้องถอดถอนในครั้งนี้

“นายกรัฐมนตรี ยังคงมุ่งมั่นทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย และไม่เสียสมาธิการทำงานจากเรื่องนี้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากการส่งกำลังใจ สส.พรรคเพื่อไทย มั่นใจอย่างเต็มที่ว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถชี้แจงได้และรอดพ้นจากการถูกถอดถอน” นายอนุสรณ์ กล่าว

พท.พร้อมแล้วมั่นใจจบฯ68ผ่านฉลุย

นายอนุสรณ์ กล่าวถึงกรณี การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี'68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ที่จะขึ้นในวันที่ 19-21 มิ.ย. นี้ว่า สส.พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี'68 มั่นใจว่าจะทำหน้าที่ในการร่วมพิจารณางบประมาณของประเทศอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน รวมถึงวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่นาคตอย่างยั่งยืน เวลาในการพิจารณา 3 วัน ถือว่าเพียงพอ ถ้าทุก

ฝ่ายบริหารจัดการสรรเวลาอย่างเหมาะสมจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะร่วมตรวจสอบการจัดทำงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

“เพราะทุกปัญหาหาข้อไม่ได้ มั่นใจว่าการพิจารณางบฯปี'68 จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอย่างแน่นอน

“เพราะทุกปัญหาหาข้อไม่ได้ มั่นใจว่าการพิจารณางบฯปี'68 จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอย่างแน่นอน และขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ” นายอนุสรณ์ กล่าว

'เทพไท'จี้ทึ่งไฟสุดท้าย

ขณะที่ นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตสส.หลายสมัย ได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊กถึงเขียน เรื่อง ผাগถึง “เศรษฐา” ถ้าไปไม่รอด ยุบสภาดีกว่าลาออก โดยมีเนื้อหาว่า เมื่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ออกมาสัมภาษณ์ยืนยันว่า จะไม่ชิงลาออก-ยุบสภาฯ หนีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดีแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และย้ำว่าไม่คิดใช้วิธีพิสดารในการหนี พร้อมรับคำตัดสินนั้น

ผมเห็นด้วยกับวิถีคิดของนายเศรษฐา เพราะตามวิถีทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย เมื่อการเมืองเดินเข้าสู่ทางตัน ทางออกของบ้านเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นั่นก็คือ นายกรัฐมนตรี ลาออก หรือประกาศยุบสภา ถ้าหากการเมืองของประเทศเข้าสู่ทางตันจริงๆ ก็อยากให้นายเศรษฐา ได้ใช้วิถีทางตามระบอบประชาธิปไตย

อย่าดีใจจนมีอำนาจจนระบบเข้ามาควบคุมการบริหารประเทศ ด้วยการรัฐประหาร ซึ่งทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง และการรัฐประหารก็ไม่ใช่ว่าคำตอบของประเทศ

แนะถ้าไปไม่รอดให้ยุบสภา

สำหรับสถานการณ์การเมือง ในตอนนี้ ถ้าหากนายเศรษฐา จะตัดสินใจทางการเมืองด้วยการลาออกหรือยุบสภานั้น ส่วนตัวสนับสนุนให้นายเศรษฐา ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนดีกว่าการลาออก ด้วยเหตุผลก็คือ

- 1.เป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนได้ตัดสินใจ เลือกลงโทษและพรรคการเมือง เข้ามาบริหารประเทศใหม่
- 2.การยุบสภาเป็นแนวทางตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อคืนอำนาจให้ประชาชนแล้ว ป้องกันตัดตอนอำนาจแฝง หรืออำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงการเมืองของประเทศได้
- 3.การเลือกตั้งแต่ละครั้ง จะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจช่วงเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว

- 4.จะแก้ปัญหาพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ซื่อเสียดังระดับหนึ่ง เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคการเมืองใช้เงินในการหาเสียงกันอย่างมหาศาล บางพรรคใช้หลักพันล้านถึงหมื่นล้าน ถ้ามีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ อาจจะมีพรรคการเมืองที่ยังถนอนทุนคืนไม่ทัน อาจทุ่มเงินในการเลือกตั้งน้อยลง
- 5.เป็นการสลายขั้วทางการเมืองเก่าไปเป็นการล้างไพ่ใหม่ หลังเลือกตั้งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองจับขั้วกันใหม่
- 6.หลังการเลือกตั้งจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโหวต

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15751

หน้า: 1(ขวา), 10

Col.Inch: 206.24 Ad Value: 257,800

PRValue (x3): 773,400

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 40 สว.สง 'ดิเรกฤทธิ์-สมชาย-ประพันธ์' ลุยคดีถอดถอน 'เศรษฐา'

รัฐบาลใหม่จึงมาจากการโหวตเลือกของสส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

“การตัดสินใจทางการเมืองใดๆ ในตอนนี้ อำนาจสูงสุดอยู่ที่นายเศรษฐา เพียงคนเดียว มีอำนาจเบ็ดเสร็จ จึงทำให้นายเศรษฐาถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นทุกคน ถ้าหากถูกบีบบังคับทางการเมืองมากๆ และ การเมืองเดินไปสู่ทางตัน ขอให้ใช้วิธีการยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชนเป็นการดีที่สุด”นายเทพไทระบุ

‘หมอรรถ’เปิดอีกตอน‘ลุงขนมภาค2’

น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก มีรายละเอียดดังนี้ #ลุงขนมภาคสอง ตอนที่ 2 ปัญหาการติดสินบน 2,000 ล้าน ผ่านบริษัทกาลีในฮ่องกงของพรรคสารวัตรฯ ยังคงได้รับความสนใจ เพราะเรื่องนี้หมายถึงความน่าเชื่อถือ ของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลาย ล่าสุด สายลับได้รายงานเพิ่มเติมว่า ระดับอธิบดีของกระบวนการยุติธรรมได้มีการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อไปประสานงานเรื่องนี้ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.20 น. ได้มี ผู้บริหารระดับอธิบดีของกระบวนการยุติธรรม เดินทางไปฮ่องกง ที่สำคัญสายลับยังรายงานด้วยว่า การเดินทางของบุคคลระดับอธิบดี ได้นำภรรยาอีกคนเดินทางไปด้วย สายลับยังได้ให้รายละเอียดว่า เขาเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสารวัตรฯ ด้วยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบิน EK384 มีจุดหมายปลายทางที่ฮ่องกง ผ่านออกทางตรวจคนเข้าเมืองระบบ Fast track Zone 3 เวลา 11.21 นาฬิกา

“และกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้เดินทางกลับประเทศสารวัตรฯด้วยสายการบินเอมิเรตส์(EK) เที่ยวบินที่ EK 385 กลับถึงประเทศสารวัตรฯ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสารวัตรฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.30 น. แล้วเดินทางขึ้นรถที่ประตู 9 ชั้น 4 ของสนามบิน เดินทางออกจากสนามบินด้วยรถยนต์นั่งแวนซ์หือ Benz ทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วมโดยสารในรถยนต์ดังกล่าวจำนวน 6 คน ซึ่งรถยนต์นั่งแวนซ์หือ Benz ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ได้มีผู้แจ้งมาว่า รถยนต์ดังกล่าวมีผู้ครอบครองเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเช่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า นี่คือข้อมูลเพิ่มเติม ที่ทางสายลับได้รายงาน ผ่านตะแليبแก๊ป เพื่อแจ้งให้ประชาชนชาวสารวัตรฯได้รับทราบ เพื่อร่วมกันปกป้องกระบวนการยุติธรรม อย่าให้ใครเอาเงินมาซื้อได้ทุกอย่าง (เพื่อไม่ให้ตนเองติดคุก) เพราะกระบวนการยุติธรรม กือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน ท้ายสุดสายลับยังได้บอกอีกว่า ภรรยาอีกคน ที่ร่วมเดินทาง เป็นหลานสาวของอดีตประมุขตุลาการ ที่ไม่ใช่สองคนที่ประสานเรื่องนี้ ที่สำคัญยังมีบทบาทสำคัญ เป็นถึงเลขาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งของพรรคสารวัตรฯ”น.พ.วรงค์ระบุทั้งท้าย

พท.เมิน‘หมอรรถ’ปูด‘ลุงขนมภาค2’

ด้าน น.พ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีน.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ มีขบวนการลุงขนม 2,000 ล้านบาทที่ฮ่องกง ชำรอยคดีลุงขนม 2 ล้านบาทเป็นการดิเสกคดีนายทักษิณ ก่อนจะถูกนำตัวส่งฟ้องศาลในคดีความผิดมาตรา 112 ในวันที่ 18 มิ.ย.หรือ

ไม่นั้น ไม่อยากให้รบกวนพ.วรงค์ เพราะเป็นเรื่องไม่มีมูลความจริง น.พ.วรงค์ ชำนาญในการขอหาเรื่องแบบนี้มาพูด อยากให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน ไม่ไขว่ไขว่กับเรื่องไม่เป็นความจริงเหล่านี้

เชื่อ‘ทักษิณ’ไปศาล-ได้ประกันตัวแน่

น.พ.เชิดชัย ยังกล่าวถึงกรณีอัยการสูงสุดเตรียมนำตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไปส่งฟ้องศาลตามความผิดคดีมาตรา 112 ว่า เชื่อมั่นว่านายทักษิณจะไปรายงานตัวต่ออัยการในวันดังกล่าว พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปพิสูจน์กัน ส่วนตัวเชื่อว่านายทักษิณน่าจะได้รับการประกันตัว เพราะไม่มีพฤติการณ์หลบหนี และมันใจไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา

‘ทวิ’ยันช.ไม่เกี่ยวอสส.ฟ้อง‘แม่’

ที่โรงแรมเดอะแกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดนัดหมายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดมาตรา 112 วันที่ 18 มิ.ย.นี้ โดยระบุว่า กระบวนการทางกฎหมายกรมคุมประพฤติ มีส่วนหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการที่ อัยการสูงสุดส่งตัวนายทักษิณฟ้องศาล แม้ว่า จะอยู่ในระยะการพักโทษก็ตาม ส่วนการรับตัว ในการส่งฟ้องจะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศาลและเจ้าตัวไม่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ ซึ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการอัตโนมัติ ไม่ต้อง มีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษ

ยืนยันไม่ใช้พ.ตำรวจรองรับอีก

ส่วนมีการตั้งข้อสังเกตว่า หากศาลไม่ให้ประกันตัวจะต้องมีการเตรียมโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นสถานที่คุมขังเดิมไว้หรือไม่ พ.ต.ท.วิฑูรย์ตอบว่า เรื่องนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจ และ ยืนยันว่า ไม่มีเรื่องสมมุติ และการเตรียมการอะไร

ร.ม.ว.ยุติธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า “แม้ศาลจะให้ประกันตัวก็ไม่มี ความเกี่ยวข้องอะไรกับการพักโทษ เพราะเป็นคดีก่อนหน้านี้”

อธิบดีฯแจงคดีถอดถอนVoiceTVจัดNBT

นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงกระแสข่าวที่อดีตผู้จัดรายการจาก Voice TV เข้ามาจัดรายการ “คุยคลายข่าว” ที่ช่อง NBT2HD ว่า การปรับเปลี่ยนผู้จัดรายการ หรือปรับผังรายการ ถือเป็นเรื่องปกติของสถานีโทรทัศน์ที่จะพิจารณาตามสถานการณ์ และเรทติ้ง ซึ่งที่ผ่านมา NBT ได้เปิดให้สื่อมวลชนรวมถึงผู้ผลิตรายการภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านสื่อฯ เข้ามาผลิตรายการโดยตลอด ที่ผ่านมานBT พยายามที่จะปรับภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงปรับผังรายการ โดยดึงคนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในแวดวงสื่อฯ เข้ามาช่วยผลิตรายการเพื่อดึงดูดผู้ชม ดังนั้น จึงไม่ได้มีแค่เพียงอดีตคนจาก Voice TV เท่านั้นที่มาร่วมงาน แต่ยังมีกรว่าจ้างผู้ประกาศข่าว และพิธีกรจากช่องต่างๆ เข้ามาจัดรายการมากมาย เช่น รายการฮีโร่ ด่านโง่ รายการ The Scholarship เกมล่าค่าเทอม รายการกระทะเปลือกคอร์รัปชัน รายการ NBT in focus รายการ Match Point เป็นต้น ซึ่งผู้จัดรายการ ล้วนแต่เป็น

ผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงสื่อมวลชนด้วยกันทั้งสิ้น อย่างกรณีของ อดีตผู้จัดรายการจาก Voice TV กรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงจะทำให้สถานีน่าสนใจยิ่งขึ้น น่าจะตอบโจทก์ในการช่วยสื่อสารที่ตรงประเด็น สามารถขยายความเรื่องยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ทำถูกตามระเบียบราชการทุกอย่าง

อย่างไรก็ดี การนำเสนอข่าว และรายการในภาพรวมของช่อง NBT2HD กรมฯยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายในฐานะสถานีโทรทัศน์สาธารณะของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และขอเน้นย้ำว่าทีมงานจาก Voice TV ที่เข้ามาทำรายการเป็นการดำเนินการตามระเบียบราชการทุกอย่าง เช่นเดียวกับผู้จัดรายการอื่นๆ ไม่มีสิทธิพิเศษแต่อย่างใด และการจัดรายการ จะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบองค์กรสื่อฯทุกข. และระเบียบราชการ โดยจะเป็นการทดลองจัดรายการในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะถูกระเมินผลงานเช่นเดียวกับรายการอื่นๆ หากทำได้ดี มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็จะพิจารณาต่อไปซึ่งที่ผ่านมา ทุกท่านที่มาร่วมงานกับกรมประชาสัมพันธ์ ล้วนแต่มีคุณภาพและมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างดียิ่งขึ้น